

Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Công văn số /KH-SGDĐT
ngày tháng năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Kính thưa các bạn!

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đặt ra mục tiêu mọi công dân tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu. Năm nay, sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến toàn thể chúng ta một thông điệp: mỗi người chúng ta cần tự giác rèn luyện thói quen đọc sách. Hãy dành ra một ít thời gian mỗi ngày để đọc sách, dù là một truyện ngắn, một bài báo hay một cuốn sách chuyên môn. Hãy biến việc đọc sách thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, là cơ hội để thay đổi, để tiếp cận tri thức của nhân loại, mở ra cho mọi người cơ hội học tập thường xuyên, cơ hội học tập suốt đời mọi lúc, mọi nơi.

Thành phố của chúng ta vừa vinh dự được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu. Đây là một niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm to lớn. Để xứng đáng với danh hiệu này, mỗi người dân cần chung tay góp sức xây dựng một thành phố không ngừng học hỏi và phát triển. Và việc làm đầu tiên, quan trọng nhất chính là phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời.

Đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là một hành trình khám phá tri thức, mở rộng tầm nhìn và rèn luyện tư duy. Thông qua sách, chúng ta được tiếp cận với những kiến thức mới, những nền văn hóa khác nhau, những câu chuyện cảm động và những bài học quý giá. Đọc sách giúp chúng ta nâng cao vốn từ vựng, cải thiện khả năng viết, phát triển tư duy logic và sáng tạo.

Để khuyến khích mọi người đọc sách, chúng ta cần tạo ra một môi trường đọc thật sự hấp dẫn. Các thư viện cần được đầu tư hiện đại, không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động đọc sách, tọa đàm, triển lãm sách. Các trường học cần lồng ghép việc đọc sách vào chương trình giảng dạy, khuyến khích học sinh đọc sách thường xuyên. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên được tiếp cận với sách và tham gia các hoạt động đọc.

Bên cạnh đó, chúng ta cần tận dụng công nghệ để thúc đẩy văn hóa đọc. Việc phát triển các ứng dụng đọc sách, các thư viện số sẽ giúp mọi người dễ

dàng tiếp cận sách hơn. Các hoạt động quảng bá sách trên mạng xã hội, các kênh truyền thông trực tuyến cũng cần được đẩy mạnh.

Cuối cùng, chúng ta cần ủng hộ xây dựng thư viện sách nói, giúp những người không may mắn khiếm thị có cơ hội tiếp cận với vô vàn thông tin, từ văn học, khoa học đến xã hội. Sách nói không chỉ mang đến kiến thức mà còn là nguồn giải trí, giúp người khiếm thị tự tin hòa nhập cộng đồng.

Kính thưa các bạn!

Việc phát triển văn hóa đọc là một quá trình lâu dài và cần sự chung tay của toàn xã hội. Hãy cùng nhau xây dựng một thành phố học tập, nơi mà việc đọc sách trở thành một thói quen đẹp, nơi mà tri thức được lan tỏa và chia sẻ./.